

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ผู้มาประชุม

๑.	นายฐิติวัชร	ต้นตละ	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเมือง
๒.	นายมงคล	หลักฐาน	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมือง
๓.	นายอนุวัฒน์	ใจบุญ	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเมือง
๔.	นางพิสมัย	ใจวัง	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอเมือง
๕.	นายบุญมี	จิตนารี	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๕ อำเภอเมือง
๖.	นายเดชศรี	ฉิ่งค์	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอเมือง
๗.	นายฐิติพันธ์	จางศิริสกุลชัย	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเชียงคำ
๘.	นายอะติเรก	กองมงคล	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเชียงคำ
๙.	นายบุญสินธุ์	มงคลาด	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเชียงคำ
๑๐.	นายธนกร	ใจกล้า	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอเชียงคำ
๑๑.	นายนิคม	ศรีวิราช	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอดอกคำใต้
๑๒.	นายวิเชษฐ	วงศ์ประสิทธิ์	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอดอกคำใต้
๑๓.	สิบเอกบุญเดช	อินตะสาร	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอดอกคำใต้
๑๔.	นายบูรณาการ	ตาคำ	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอปง
๑๕.	นายเสวียน	มะโนชัย	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอปง
๑๖.	นายมานพ	ศุณย์กลาง	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอจุน
๑๗.	นายชำนาญ	บัวแดง	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอจุน
๑๘.	นายภูเบศ	วิสูตรสุวรรณ	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอแม่ใจ
๑๙.	นายกมล	หทัยดำรงวิทยา	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอแม่ใจ
๒๐.	นายเข้ม	อัคราช	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอภูซาง
๒๑.	นายประทีป	อินธิมา	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอภูซาง
๒๒.	นายอภิเชษฐ	แสงเมือง	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง อำเภอภูกามยาว
๒๓.	นางนฤมล	บัวชุม	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง อำเภอเชียงม่วน

ผู้ขาดการประชุม ไม่มี

ลาการประชุม

๑.	นายบุญศักดิ์	วรินทร์รักษ์	สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอปง
----	--------------	--------------	---------------------------------------

/ ผู้เข้าร่วมประชุม.....

## ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายอัครา	พรหมเผ่า	นายก อบจ.พะเยา
๒	นายธวัช	สุทรวงศ์	รองนายก อบจ.พะเยา
๓	นายสวัสดิ์	หอมนาน	รองนายก อบจ.พะเยา
๔	นายจำรัส	เลาสัตย์	เลขานุการนายก อบจ.พะเยา
๕	นายณัฐนที	ศรีวิราช	เลขานุการนายก อบจ.พะเยา
๖	นายอัษฎากรณ์	ฉัตรานันท์	เลขานุการนายก อบจ.พะเยา
๗	นางสาวญญา	วิทย์นลากรณ์	เลขานุการนายก อบจ.พะเยา
๘	นายบุญโต	เกียรติวิชัยงาม	ปลัด อบจ.พะเยา
๙	นายกมลชนก	เดชะศิริ	รองปลัด อบจ.พะเยา (๑)
๑๐	นายประพันธ์	ดีอุต	เลขานุการ อบจ.
๑๑	นางธนพรรณัน	สุขตัว	หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.พะเยา
๑๒	นายอดุลย์	วงศ์ช่างเงิน	ผอ.กองช่าง
๑๓	นางณรินดา	ดารุณภักดี	ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน
๑๔	นางมาลินี	วัชรระวรกานต์	ผอ.กองคลัง
๑๕	นายวัฒนพงศ์	อิทธิภัทรไพบูลย์	ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๖	นางสุจินดา	อินคำ	ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
๑๗	นายสมศาสตร์	ประชุมของ	รทท. ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
๑๘	นางชัชฎาพร	แข็งแรง	รทท. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๙	นายประเสริฐ	พรหมเผ่า	รทท. หัวหน้าฝ่ายการประชุม
๒๐	นายเทพดิรินทร์	หมั่นไร่	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๒๑	นายธนเดช	ขวัญใจ	ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า/คุมเครื่องเสียง
๒๒	นายณัฐนันท์	ไชยวงศ์	พนักงานจ้างทั่วไป
๒๓	นายสุพจน์	อินลือ	พนักงานจ้างทั่วไป

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

ปลัด อบจ.พะเยา

(นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ฝ่ายการประชุมได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาฯ มาลงชื่อเข้าประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๒๓ ท่าน ครบองค์ประชุม และเนื่องด้วยนางลำดวน ใจแก้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ต่อท่านประธานสภาฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

กระผมนายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงขอเรียนเชิญนายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จุฑารูปเทียนเพื่อบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประธานสภาฯ

เชิญทุกท่านนั่งครับ

ปลัด อบจ.พะเยา

(นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม)

เรียนเชิญนายภูเบศ วิสูตรสุวรรณ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ ๑ และ นางนฤมล บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ ๒ ขึ้นทำหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ

ประธานสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติสภาดังกล่าวข้างต้น จึงได้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

**ประธานสภาฯ** เชิญท่านภูเบศ วิสูตรสุวรรณ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

**รองประธานสภาฯ (นายภูเบศ วิสูตรสุวรรณ)** ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในคราวประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๒ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ ประกอบกับมติสภาดังกล่าวข้างต้น จึงได้ประกาศเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำหนด ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

**ประธานสภาฯ** ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดการประชุมเพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

**ประธานสภาฯ** **ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**เรื่องที่ ๑.๑ การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา**  
ท่านสมาชิกสภาฯครับ สืบเนื่องจากนางลำตวน ใจแก้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เนื่องจากมีภาระในด้านการดูแลบุพการี ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการลาออกของเลขานุการสภาท้องถิ่น และ ไม่มีบทบังคับห้ามมิให้ลาออก กระผมเห็นว่าเมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากไม่ประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่แล้ว จะต้องยื่นหนังสือขอลาออกต่อประธานสภาฯ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีมติให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อน เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีมติเห็นชอบให้พ้นจากตำแหน่งถึงจะดำเนินการเลือกเลขานุการสภาฯ แทนผู้ที่ขอลาออก เนื่องจากไม่มีผู้ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด

**ประธานสภาฯ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๙ วรรคสองกำหนดว่า ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นฯ โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ

จะมีสมาชิกสภาท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ /มีสมาชิกฯ ท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ไม่มีนะครับ /หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ ฝ่ายการประชุมตรวจนับองค์ประชุมครับ มีสมาชิกฯ จำนวน ๒๓ ท่าน ครบองค์ประชุม

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ นางสาวดวงใจแก้ว พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โปรดยกมือขึ้น

เห็นชอบ ๒๒ เสียง

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้ นางสาวดวงใจแก้ว พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาฯ โปรดยกมือขึ้นครับ ไม่เห็นชอบ ไม่มี

สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง

เป็นอันว่า สภาฯ เห็นชอบ ให้ นางสาวดวงใจแก้ว พ้นจากตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เนื่องจาก ลาออกจากตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ต่อไปผมจะขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับเลือกให้เป็นเลขานุการสภาฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอครับ (มีผู้ยกมือ) เชิญท่านพิสมัย ใจวัง

**นางพิสมัย ใจวัง  
(สมาชิกสภาฯ)**

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดิฉันนางพิสมัย ใจวัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ ๔ อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอ นายประพันธ์ ดีอูด เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

**ประธานสภาฯ**

ขอผู้รับรองสองท่านครับ เชิญท่านชำนาญ บัวแดง

**นายชำนาญ บัวแดง  
(สมาชิกสภาฯ)**

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายชำนาญ บัวแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ ๒ อำเภอจุน ขอรับรอง

**ประธานสภาฯ**

ขอผู้รับรองอีก ๑ ท่านครับ เชิญท่านอนุวัฒน์ ใจบุญ

**นายอนุวัฒน์ ใจบุญ  
(สมาชิกสภาฯ)**

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายอนุวัฒน์ ใจบุญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ ๓ อำเภอเมืองพะเยา ขอรับรอง

ประธานสภาฯ

มีผู้รับรอง ๒ ท่านถูกต้อง

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด จะเสนอชื่อผู้ที่สมควร  
เลือกให้เป็นเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อีกหรือไม่ครับ เชิญเสนอ  
ครับ /จะมีสมาชิกท่านใด เสนอชื่อผู้ที่สมควรเลือกให้เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดพะเยาอีกหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)

ถ้าไม่มีถือว่า นายประพันธ์ ดีอูด ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดพะเยา และผมจะได้มีประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แจ้งให้  
ทราบโดยทั่วกันต่อไป และขอเชิญ นายประพันธ์ ดีอูด ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ ในการ  
ประชุมตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ ๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอลาประชุม

ผมได้รับใบลาการประชุมจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
จำนวน ๑ ท่าน คือนายบุญศักดิ์ วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พะเยา เขตอำเภอปง เนื่องจากท่านป่วย และมีอาการโรคแทรกซ้อน จึงแจ้งให้ที่ประชุม  
ทราบ

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ ๓ ขอแสดงความยินดี

ในนามสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ  
นางสาวณญา วิทย์นลากรณ์ และนายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พะเยา

เรื่องที่ ๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัย  
วิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
เชิญท่านเดชศรี ธิวงศ์

นายเดชศรี ธิวงศ์  
(สมาชิกสภาฯ)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายเดชศรี ธิวงศ์  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอเมืองพะเยา ในฐานะเลขานุการ  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจ  
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามสำเนา  
รายงานการประชุมฯ ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกไปก่อนหน้านี้ หากท่านใดเห็นว่ารายงาน  
การประชุมมีข้อผิดพลาด บกพร่อง โปรดทักท้วงเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ขอขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  
๒๕๖๔ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) หากไม่มี  
ผมจะขอมติที่ประชุม

**ประธานสภาฯ** สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้น

**เลขานุการสภาฯ** รับรอง ๒๒ เสียง ครับ

**ประธานสภาฯ** สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้น (ไม่มีผู้ยกมือ)

**เลขานุการสภาฯ** ไม่รับรอง ไม่มี ครับ

**ประธานสภาฯ** สรุปมติที่ประชุมรับรอง ๒๒ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

**เรื่องที่ ๒.๒ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔**  
เชิญท่านเดชศรี ธิวงศ์

**นายเดชศรี ธิวงศ์**  
(สมาชิกสภาฯ)

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายเดชศรี ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอำเภอเมืองพะเยา ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ตามสำเนา รายงานการประชุมฯ ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกไปก่อนหน้านี้ หากท่านใดเห็นว่ารายงานการประชุมมีข้อผิดพลาด บกพร่อง โปรดทักท้วงเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ขอขอบคุณครับ

**ประธานสภาฯ** ท่านสมาชิกสภาฯ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) หากไม่มีผมจะขอ มติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

**เลขานุการสภาฯ** มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

**ประธานสภาฯ** สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้นครับ

**เลขานุการสภาฯ** รับรอง ๒๒ เสียง ครับ

- ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้น (ไม่มีผู้ยกมือ)
- เลขานุการสภาฯ ไม่รับรอง ไม่มี ครับ
- ประธานสภาฯ มติที่ประชุมรับรอง ๒๒ เสียง ไม่รับรอง ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ่ถาม  
- ไม่มี
- ประธานสภาฯ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ  
เรื่องที่ ๔.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก่ไข ครั้งที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ
- นายก อบจ.พะเยา เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก่ไข ครั้งที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้บริหารได้ประกาศใช้แล้ว นั้น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย  
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้สภาท้องถิ่นได้รับทราบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก่ไข ครั้งที่ ๓๒ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นการแก้ไขแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเนื่องมาจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ประกอบกับได้มีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๕๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้ใช้รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหนังสือสั่งการฉบับนี้  
เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงจำเป็นต้องแก้ไขแผนงานโครงการให้มีความถูกต้องและสอดคล้องกับหนังสือสั่งการฉบับดังกล่าว  
สำหรับ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก่ไข ครั้งที่ ๓๒ พ.ศ.๒๕๖๔ สามารถดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือเว็บไซต์ [www.py-pao.go.th](http://www.py-pao.go.th) หัวข้อรายงาน งานแผน



**ประธานสภาฯ**

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ติดตามจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้วไข่ ครั้งที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการแก้ไขแผนงานโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเนื่องมาจากความเข้าใจคลาดเคลื่อน ประกอบกับได้มีหนังสือสั่งการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้ใช้รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหนังสือฉบับนี้

สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้วไข่ ครั้งที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอคู่มือที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ [www.py-pao.go.th](http://www.py-pao.go.th) ผู้ติดตามนี้เป็นการรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบ

**ประธานสภาฯ**

เรื่องที่ ๔.๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ /แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔

เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ

**นายก อบจ.พะเยา**

เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาจะนำไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว นั้น

อาศัยความ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ และ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการคู่มือที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และ เวลาราชการ หรือ ที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบต่อไป

**ประธานสภาฯ**

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการดำเนินการเพื่อนำโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) และ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แผนฯ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดแผนงานโครงการขอได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ [www.py-pao.go.th](http://www.py-pao.go.th) ผู้ตดินี้เป็นการรายงานให้สภาฯ เพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบ

**ประธานสภาฯ**

เรื่องที่ ๔.๓ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕

เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ

**นายก อบจ.พะเยา**

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะนำไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ตามข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ และค่าครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ และข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ.๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน สำหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และ เวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบต่อไป

**ประธานสภาฯ**

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ติดตามจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะนำไปขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี ๒๕๖๕ และค่าครุภัณฑ์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว

รายละเอียดแผนงานโครงการขอได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ [www.py-pao.go.th](http://www.py-pao.go.th) ผู้ติดตามนี้เป็นการรายงานให้สภาฯ เพื่อทราบไม่มีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบ

**ประธานสภาฯ**

**เรื่องที่ ๔.๔ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๕**

เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ

**นายก อบจ.พะเยา**

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผู้บริหาร ได้ประกาศใช้แล้ว นั้น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าว จึงขอแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขครั้งที่ ๓๓ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการแก้ไขโครงการจากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขครั้งที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๖๔

หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑ โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอลที่ ๒ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา เนื่องจากพิมพ์ชื่อโครงการผิด จึงขอแก้ไขชื่อโครงการเป็นโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล ๒ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา ลำดับที่ ๒ โครงการปรับปรุง โรงจอดรถ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา เนื่องจากพิมพ์ชื่อโครงการและตัวชี้วัดผิด จึงขอแก้ไขชื่อโครงการเป็นโครงการปรับปรุงโรงจอดรถความยาว ๒๐ เมตร ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา และขอแก้ไขตัวชี้วัด มีโรงจอดรถสำหรับประชาชนและ ผู้มาติดต่อประสานงาน เป็นมีโรงจอดรถสำหรับประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงาน ลำดับที่ ๓ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ๒ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา เนื่องจากพิมพ์ผลที่คาดว่าจะได้รับผิด จึงขอแก้ไขผลที่คาดว่าจะได้รับ สนามฟุตบอล ๒ ได้รับการปรับปรุง เป็น สนามฟุตบอล ๒ ได้รับการปรับปรุง ให้ถูกต้อง

นายก อบจ.พะเยา

สำหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก่ไข ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถขอดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หัวข้อเกี่ยวกับแผน

จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบต่อไป

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก่ไข ครั้งที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการแก้ไขโครงการจากกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก่ไข ครั้งที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๖๔ หน้าที่ ๑

ลำดับที่ ๑ โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอลที่ ๒ เนื่องจากพิมพ์ชื่อโครงการผิด จึงขอแก้ไขชื่อโครงการ เป็นโครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล ๒

ลำดับที่ ๒ โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา เนื่องจากพิมพ์ชื่อโครงการและตัวชี้วัดผิดจึงขอแก้ไขโครงการ เป็นโครงการปรับปรุงโรงจอดรถความยาว ๒๐ เมตร ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา และขอแก้ไขตัวชี้วัดจากมีโรงจอดรถสำหรับประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงาน เป็น มีโรงจอดรถสำหรับประชาชนและผู้มาติดต่อประสานงาน

และลำดับที่ ๓ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ๒ ภายในสนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เนื่องจากพิมพ์ผลที่คาดว่าจะได้รับผิดจึงขอแก้ไขผลที่คาดว่าจะได้รับจากสนามฟุตบอล ๒ ได้รับการปรับปรุง เป็น สนามฟุตบอล ๒ ได้รับการปรับปรุง โดยผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว

รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ขอดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน และเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ [www.py-pao.go.th](http://www.py-pao.go.th) ผู้ตดินี้เป็นการรายงานให้สภาฯ เพื่อทราบไม่มีการลงมติ ที่ประชุมรับทราบ

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องที่ ๕.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ

นายก อบจ.พะเยา

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ

## นายก อบจ.พะเยา

ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

ดังนั้น จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ ต่อสภาฯ รายละเอียดตามรายงานฯ ที่ได้นำเสนอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สรุปลงได้ดังนี้ (รายละเอียดตามรายงานฯ หน้าที่ ๑๖)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๗๑๓ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการ ๒๔๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๔๘ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการ ๖ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๘๗ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการ ๒๙ โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๖ โครงการ
- ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการ ๕ โครงการ

รวมทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์

- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑,๐๐๔ โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการ ๒๘๙ โครงการ

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้รับทราบต่อไป

## ประธานสภา

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ติดตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ประกอบกับข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จากนั้นผู้บริหารท้องถิ่นจะประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- ประธานสภาฯ** มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือเสนอความเห็นหรือไม่ ขอเชิญครับ/จะมีสมาชิกท่านใดอภิปราย หรือเสนอความเห็นหรือไม่ครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯตรวจนับองค์ประชุม
- เลขานุการสภาฯ** มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ
- ประธานสภาฯ** สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้นครับ
- เลขานุการสภาฯ** เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ
- ประธานสภาฯ** สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)
- เลขานุการสภาฯ** ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ
- ประธานสภาฯ** มติที่ประชุมเห็นชอบรับรองรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภาฯ** **เรื่องที่ ๕.๒ ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา**  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ
- นายก อบจ.พะเยา** เรียน ประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจำเป็นต้องขอจ่ายขาดเงินสะสม เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกรายรายละเอียดดังนี้
๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๖๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องแก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ กรณีโครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผักตบชวา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
  ๒. คำพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขดำที่ ๑๙/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๖๐๘/๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  ๓. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ราย ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดังนี้

- นายนาวิน สมฤทธิ์	จำนวนเงิน	๘๕,๘๐๐.-	บาท
- นายปิตุพงศ์ คั่นธวงศา	จำนวนเงิน	๒๑,๐๐๐.-	บาท
- นายมานัส ทิศสุกใส	จำนวนเงิน	๒๓,๐๐๐.-	บาท
- นายวชิระศักดิ์ ศรีวิสุทธิสมบุญ	จำนวนเงิน	๙,๐๐๐.-	บาท
- นายเกษม สะท้าน	จำนวนเงิน	๑,๐๐๐.-	บาท
- นายธีระศักดิ์ อุทธโยธา	จำนวนเงิน	๙,๐๐๐.-	บาท

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๘,๘๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ , แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๙ ข้อ ๙๖ “(๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น”

ฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในปัจจุบัน มียอดเงินสะสมจำนวน ๒,๗๗๑,๔๘๘.๐๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสตางค์) ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ (รายละเอียดแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

## ประธานสภา

ท่านสมาชิกสภาครับ ยุตินี้ เป็นการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๘,๘๐๐ บาท คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตามคำพิพากษาศาลปกครองเชียงใหม่ คดีหมายเลขดำที่ ๑๙/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๕๖/๒๕๖๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๖๐๘/๒๕๖๐ เฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกخذใช้คำสั่งใหม่ทดแทน **ตามเอกสารประกอบที่ ๕.๒**

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๙ ข้อ ๙๖ (๒) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ /จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

## เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

**ประธานสภาฯ** สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ

**เลขานุการสภาฯ** เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ

**ประธานสภาฯ** สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)

**เลขานุการสภาฯ** ไม่อนุมัติ ไม่มี ครับ

**ประธานสภาฯ** มติที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๑๔๘,๘๐๐ บาท ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

**ประธานสภาฯ** **เรื่องที่ ๕.๓ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา**  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ

**นายก อบจ.พะเยา** เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น กองช่างมีความจำเป็น ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ เนื่องจาก ตรวจสอบพบว่าขณะนำพิกัดบรรจุในแผนมีการคลาดเคลื่อนจากจุดพิกัดที่จะดำเนินการก่อสร้าง และมีโครงการที่ทับซ้อนกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และได้ดำเนินการก่อสร้างไปก่อนแล้ว รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



**ประธานสภาฯ**

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจำเป็นของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ โครงการ

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของจุดพิกัตที่จะดำเนินการก่อสร้าง และมีโครงการที่ทับซ้อนกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๐๗ บ้านหลายทุ่ง - บ้านปิ่น ต.เชียงม่วน เข้ม เขตเทศบาล ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา งบประมาณ ๘,๒๓๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐๐๔๑ บ้านถ้ำ - บ้านใหม่ ต.บ้านถ้ำ เข้ม ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา งบประมาณ ๘,๔๕๓,๐๐๐ บาท
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พื้นที่การเกษตรสายสันกลางนาสา ม.๙ ต.ฝายกวาง เข้ม ต.จิม อ.ปง จ.พะเยา งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

**ตามเอกสารประกอบที่ ๕.๓**

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ /จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่(ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

**เลขานุการสภาฯ**

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

**ประธานสภาฯ**

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ

**เลขานุการสภาฯ**

เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ

**ประธานสภาฯ**

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)

**เลขานุการสภาฯ**

- ไม่มี ครับ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ ๕.๔ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ

นายก อบจ.พะเยา

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไปนั้น

หน่วยตรวจสอบภายใน มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แกลงถึงความจำเป็นของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ ๕.๔

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

- เลขานุการสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ
- ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
- เลขานุการสภาฯ เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ
- ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)
- เลขานุการสภาฯ - ไม่มี ครับ
- ประธานสภาฯ มติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภาฯ เรื่องที่ ๕.๕ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ
- นายก อบจ.พะเยา เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น  
กองการเจ้าหน้าที่ มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ประธานสภาฯ**

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจำเป็นของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ ของกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ ๕.๕

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ

**เลขานุการสภาฯ**

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

**ประธานสภาฯ**

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองการเจ้าหน้าที่ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

**เลขานุการสภาฯ**

เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ

**ประธานสภาฯ**

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)

**เลขานุการสภาฯ**

- ไม่มี ครับ

**ประธานสภาฯ**

มติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองการเจ้าหน้าที่ ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

**ประธานสภาฯ**

เรื่องที่ ๕.๖ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ

นายก อบจ.พะเยา

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

กองพัสดุและทรัพย์สิน มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
งบบุคลากร หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  
๑ รายการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา  
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔  
เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบบุคลากร  
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจ  
อนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภา

ท่านสมาชิกสภา ผู้ตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจำเป็นของการแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงาน  
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ รายการ ของกองพัสดุและทรัพย์สิน เนื่องจาก  
มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้  
การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ ๕.๖

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย  
หรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ  
ตรวจนับองค์ประชุม

เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

ประธานสภา

สมาชิกสภา ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองพัสดุฯ ตามที่  
ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ

- เลขานุการสภาฯ เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ
- ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)
- เลขานุการสภาฯ - ไม่มี ครับ
- ประธานสภาฯ มติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภาฯ **เรื่องที่ ๕.๗ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา**  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ
- นายก อบจ.พะเยา เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ นั้น
- กองช่างแจ้งว่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ บางรายการต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ ราคาากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”
- จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ตัดสินนี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจำเป็นของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองช่าง เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์บางรายการ ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รายการ ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ ๕.๗

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ(ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองช่าง ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)

เลขานุการสภาฯ

- ไม่มี ครับ

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ ๕.๘ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ

นายก อบจ.พะเยา

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ นั้น

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแจ้งว่าแจ้งว่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ บางรายการต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ยุติดีนี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจำเป็นของการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เนื่องจากครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์บางรายการ ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคม จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ ดังกล่าว ตาม เอกสารประกอบที่ ๕.๘

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปราย หรือไม่ครับ(ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองการศึกษาฯ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ



- เลขานุการสภาฯ เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ
- ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)
- เลขานุการสภาฯ - ไม่มี ครับ
- ประธานสภาฯ มติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภาฯ เรื่องที่ ๕.๙ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ
- นายก อบจ.พะเยา เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ถูกต้องตรงตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย จากแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓๘๒,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๗๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมโอนลด ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓๘๒,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) และประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงิน ๔๗๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๘,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ประธานสภาฯ**

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจำเป็นของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังกล่าว **ตามเอกสารประกอบที่ ๕.๙**

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

**เลขานุการสภาฯ**

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

**ประธานสภาฯ**

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

**เลขานุการสภาฯ**

เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ

**ประธานสภาฯ**

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)

**เลขานุการสภาฯ**

- ไม่มี ครับ

**ประธานสภาฯ**

สรุปมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

**ประธานสภาฯ**

**เรื่องที่ ๕.๑๐** ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ

นายก อบจ.พะเยา

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

กองช่าง มีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๗,๕๐๐ บาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วย ความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภา

ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ผู้ตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจำเป็นของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองช่าง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ ๕.๑๐

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ

เลขานุการสภา

มีสมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

ประธานสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองช่าง ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)

เลขานุการสภาฯ

- ไม่มี ครับ

ประธานสภาฯ

สรุปมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองช่าง ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียงนะครับ

ประธานสภาฯ

**เรื่องที่ ๕.๑๑ มติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา**  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ

นายก อบจ.พะเยา

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ นั้น  
กองคลังแจ้งว่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์บางรายการ ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

**ประธานสภาฯ**

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจำเป็นของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ ของกองคลัง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ กระทบวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าว **ตามเอกสารประกอบที่ ๕.๑๑**

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

**เลขานุการสภาฯ**

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

**ประธานสภาฯ**

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองคลัง ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

**เลขานุการสภาฯ**

เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ

**ประธานสภาฯ**

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองคลัง ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)

**เลขานุการสภาฯ**

- ไม่มี ครับ

**ประธานสภาฯ**

สรุปมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กองคลัง ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

**ประธานสภาฯ**

เรื่องที่ ๕.๑๒ ขอความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เชิญท่านผู้บริหารฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ

นายก อบจ.พะเยา

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ให้ความอนุเคราะห์การโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดพะเยา ได้แก่ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๖ ชุด ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลบ้านต้า ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลป่าแฝก และศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลดงเจน นั้น

ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์ที่เป็นภูมิปัญญาประดิษฐ์อย่างหนึ่งที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เวลาในการตากแห้ง โดยใช้ความร้อนจากแสงแดดหรือแสงอาทิตย์ ให้เร็วขึ้นกว่าการตากแดด และที่สำคัญสามารถป้องกันแมลงโดยเฉพาะแมลงวัน ที่เป็นพาหะนำโรคไม่ให้มารบกวน ป้องกันสัตว์ที่จะมากัดแทะอาหารในช่วงเวลาการตากหรืออบได้ อีกทั้งยังทำให้อาหารหรือผลผลิตที่ได้จากการตากแห้ง โดยตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ มีความสะอาด ปลอดภัยถูกหลักอนามัย ใช้งานและดูแลรักษาง่าย การใช้ตู้อบแห้งโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ มาทดแทนความร้อนจากแหล่งพลังงานไฟฟ้าปกติ นั้น ยังเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก

กระผมขอเรียนสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า หลักการรับโอนทรัพย์สิน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์) จากสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกระผมขอให้คำมั่นสัญญาว่า จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งเสริมการผลิตการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดพะเยา สืบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ตัดสินผู้บริหารได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับโอนทรัพย์สิน จากสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้แก่ ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด ๘๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๖ ชุด เพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะได้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ในการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๓ กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ และศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบล ดงเจน อำเภอภูกามยาว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบในเบื้องต้นแล้ว สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเสนอสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบ **ตามเอกสารประกอบ ๕.๙**

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

- เลขานุการสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ
- ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์) จากสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา จำนวน ๖ ชุด ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้น ครับ
- เลขานุการสภาฯ เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ
- ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบให้รับโอนฯ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)
- เลขานุการสภาฯ - ไม่มี ครับ
- ประธานสภาฯ มติที่ประชุมเห็นชอบรับโอนทรัพย์สิน (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์) จากสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา จำนวน ๖ ชุด ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภาฯ **เรื่องที่ ๕.๑๓ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ
- นายก อบจ.พะเยา เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ นั้น  
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแจ้งว่า ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์บางรายการ ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติให้ถูกต้องตรงตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบ ลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

**ประธานสภาฯ**

ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ตัดสินผู้บริหารได้แถลงถึงความจำเป็นในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โอนลด จำนวน ๑ รายการ คือรายการที่ ๑๐ หน้า ๒๕๕ โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล ๒ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๓๘๒,๐๐๐ บาท และประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โอนลด จำนวน ๒ รายการ คือรายการที่ ๑๑ หน้า ๒๕๕ โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ความยาว ๒๐ เมตร ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และรายการที่ ๑๒ หน้า ๒๕๖ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ๒ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๒๒๖,๐๐๐ บาท รวมโอนลดจำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๘,๐๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน ๓๘๒,๐๐๐ บาท โครงการก่อสร้างรั้วตาข่ายสนามฟุตบอล ๒ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๓๘๒,๐๐๐ บาท

ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ คือ โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ความยาว ๒๐ เมตร ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล ๒ ภายในสนามกีฬาจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๒๒๖,๐๐๐ บาท รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ จำนวนเงินรวม ๘๕๘,๐๐๐ บาท รายละเอียด ตามเอกสารประกอบที่ ๕.๑๓

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

**เลขานุการสภาฯ**

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

**ประธานสภาฯ**

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามที่ ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

**เลขานุการสภาฯ**

เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ

**ประธานสภาฯ**

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)

**เลขานุการสภาฯ**

- ไม่มี ครับ



ประธานสภาฯ

สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองการศึกษา ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ ๕.๑๔ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ

นายก อบจ.เยา

เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น  
กองการเจ้าหน้าที่ ขอโอนเงินงบประมาณและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อให้มีครุภัณฑ์สำหรับการปฏิบัติงานราชการ และการจัดซื้อจัด จ้างเป็นไปด้วยความถูกต้อง จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑ และเอกสารหมายเลข ๒)

ระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และข้อ ๒๙ “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านผู้บริหารได้แกลงถึงความจำเป็นในการโอนเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองการเจ้าหน้าที่ ด้านบริหารงาน ทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

-โอนลด ๑ รายการ จำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองการเจ้าหน้าที่ ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ๑ รายการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกน นิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท สำหรับใช้สแกน ลายนิ้วมือ เข้าออกงาน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา

**ประธานสภาฯ**

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการที่ ๖๖ หน้า ๑๕๔ จาก โຕ้ะทำงานเหล็ก สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโຕ้ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว โดยมีลักษณะดังนี้ -มีช่องเก็บเอกสารทั้งหมด ๔ ช่อง แก้ไขเป็น โຕ้ะทำงานเหล็ก สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโຕ้ะทำงานเหล็ก สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท โดยมีลักษณะ ดังนี้ -มีช่องเก็บเอกสารทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔ ช่องและแก้ไขบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เป็น ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ ๕.๑๔

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

**เลขานุการสภาฯ**

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

**ประธานสภาฯ**

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ

**เลขานุการสภาฯ**

เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ

**ประธานสภาฯ**

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองการเจ้าหน้าที่ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)

**เลขานุการสภาฯ**

- ไม่มี ครับ

**ประธานสภาฯ**

สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองการเจ้าหน้าที่ โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท

-แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อจ่ายเป็นค่าโຕ้ะทำงานเหล็ก สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท มีช่องเก็บเอกสารทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ ๕.๑๕ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เชิญท่านผู้บริหารฯ แกลงต่อสภาฯ ครับ

นายก อบจ.พะเยา

เรียน ประธานสภาฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตาม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

กองช่างจะดำเนินจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A๓ และดำเนินโครงการปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าว ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) จำนวนเงินรวม ๓๔๖,๙๐๐ บาท โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ และงานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

จึงเรียนมาเพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

ประธานสภาฯ

ท่านสมาชิกฯ ผู้ตัดสินผู้บริหารได้แกลงถึงความจำเป็นในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โอนลด กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

-ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน ๑๖๕,๐๐๐ บาท

-ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวนเงิน ๑๘๑,๙๐๐ บาท

รวมโอนลด จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงินรวม ๓๔๖,๙๐๐ บาท

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

-หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A๓ จำนวน ๑ เครื่องๆละ ๑๖๕,๐๐๐ บาท

-หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารทดสอบวัสดุ ภายในศูนย์เครื่องมือกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวนเงิน ๑๘๑,๙๐๐ บาท

รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ จำนวนเงินรวม ๓๔๖,๙๐๐ บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ ๕.๑๕

มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ครับ/จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ(ไม่มีผู้ยกมือ) ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุม

- เลขานุการสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ
- ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ
- เลขานุการสภาฯ เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ
- ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกองช่าง ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)
- เลขานุการสภาฯ - ไม่มี ครับ
- ประธานสภาฯ สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กองช่าง ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มีงดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภาฯ **เรื่องที่ ๕.๑๖ การกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖**  
เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เลขานุการสภาฯ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๒ วรรคแรกบัญญัติว่า “ในปีหนึ่งมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย” วรรคสาม “วันเริ่มประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด” และวรรคสี่ “สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน.....”  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๑) “สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป”  
ข้อ ๒๑ “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความนี้ ข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม”
- ประธานสภาฯ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ชี้แจงข้อระเบียบ/กฎหมายแล้ว เนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๒ บัญญัติให้ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ จำนวนสองสมัย และระยะเวลาประชุมสมัยสามัญให้มีกำหนดสี่สิบห้าวัน และขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้พิจารณากำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญฯ ดังต่อไปนี้ครับ

เรื่องที่ ๕.๑๖.๑ การกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕

เชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชิญท่านพิสมัย ใจวัง

นางพิสมัย ใจวัง  
(สมาชิกสภาฯ)

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดิฉันนางพิสมัย ใจวัง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ ๔ อำเภอเมืองพะเยา ขอเสนอวันเริ่ม  
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประธานสภาฯ

ขอผู้รับรองสองท่านครับ เชิญท่านมานพ ศูนย์กลาง

นายมานพ ศูนย์กลาง  
(สมาชิกสภาฯ)

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายมานพ  
ศูนย์กลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ ๑ อำเภอจุน ขอรับรอง

ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ เชิญท่านต่อไปครับ เชิญท่านอนุวัฒน์ ใจบุญ

นายอนุวัฒน์ ใจบุญ  
(สมาชิกสภาฯ)

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผมนายอนุวัฒน์ ใจบุญ  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตฯ ๓ อำเภอเมืองพะเยา ขอรับรอง

ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับ มีผู้รับรอง ๒ ท่านถูกต้องครับ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ /จะมีสมาชิกท่านใด  
เสนอ เป็นอย่างอื่นหรือไม่ (ไม่มีผู้ยกมือ) หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ  
ตรวจนับองค์ประชุม

เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม ๒๓ ท่าน ครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบการกำหนด วันเริ่มประชุม สมัยสามัญ  
สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  
โปรดยกมือขึ้นครับ

เลขานุการสภาฯ

เห็นชอบ ๒๒ เสียง ครับ

ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบการกำหนด วันเริ่มประชุม สมัยสามัญ  
สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  
โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)

เลขานุการสภาฯ

- ไม่มี ครับ



ประธานสภาฯ

สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบการกำหนด วันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โปรดยกมือขึ้นครับ (ไม่มีผู้ยกมือ)

เลขานุการสภาฯ

ไม่เห็นชอบ ไม่มี ครับ

ประธานสภาฯ

สรุปมติที่ประชุมเห็นชอบการกำหนด วันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียง ๒๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

ในการประชุมวันนี้ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด เสนอเรื่องต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แต่อย่างไรครับ

ในวันนี้ผมก็ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และขอบคุณ คณะผู้บริหารที่ปรึกษา เลขานุการนายกฯ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการกองทุกกอง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๑.๕๐ น.

(ลงชื่อ)..........เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
(นายประพันธ์ ดีอด)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว  
เมื่อวันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการฯ  
(นายอนุวัฒน์ ใจบุญ)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายกมล หทัยดำรงวิทยา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางนฤมล บัวชุม)


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายบุญศักดิ์ วรินทร์รักษ์)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายมงคล หลักฐาน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายบูรณาการ ตาคำ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ/เลขานุการ  
(นายเดชศรี ธิวงค์)

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว  
เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)..........ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
(นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง)